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Borgarráð

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um greiðslur Reykjavíkurborgar til RÚV vegna 
auglýsingakaupa 

Á fundi borgarráðs þann 7. janúar sl. var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa 
Miðflokksins: 

1. Hvað hefur Reykjavíkurborg greitt í auglýsingar til RÚV ohf. tæmandi talið ár
árunum 2020, 2019, 2018, 2017 og 2016? 2. Hefur verið samið um einhvers konar fría
eða jákvæða umfjöllun um einhverja þætti í rekstri Reykjavíkur samhliða
auglýsingakaupum á þessum árum? 3. Ef já – í hvaða formi voru þeir samningar gerðir
og hvaða umfjallanir voru það tæmandi talið?

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með bréfi 
skrifstofu borgarstjórnar, dags. 15. janúar sl. 

Svar við fyrirspurn: 

1. Neðangreind tafla sýnir heildargreiðslur Reykjavíkurborgar til Ríkisútvarpsins ohf á
árinum 2016 - 2020.

2. - 3. Nei.

 Þorsteinn Gunnarsson
borgarritari


